

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

พูดยังไงทำได้ตามพูด

ก่อนจั่งหัน

วันนี้พระท่านไม่มาฉันขาดไป ๒๕ มาฉัน ๓๐ อย่างนี้เป็นประจำ ท่านฝึกฝนอบรมท่าน ทุกข์มากนะ เรื่องอดอาหารนี้ทุกข์มาก เราได้ผ่านมาพอแล้ว จนกระทั่งท้องเสียเลย มันจะไปจริง ๆ ก็ตอนช่วยชาติ มันจะไปตอนนั้นเลย พอตีเอาไว้ได้ ยาเป็นยาเทวดาอะไรก็ไม่รู้แหละ ใส่ปุ๊บได้ ที่พูดนี้หมายถึงว่า ทางหมอเขาวาน้ำย่อยมันไม่มีอะไรย่อยมันก็ย่อย ลำไส้อะไรไปอย่างนั้น ทางหมอเขาว่าอย่างนั้นแหละ เราไม่เคยสนใจ คือมันจะเป็นยังไง ไม่สนใจ จิตมันอยู่กับธรรม ๆ ฟุ้ง ๆ ตลอด ที่นี้ธาตุชั้นธัมมันก็เสียละซิ เพราะอด อดไม่ใช่อด อยู่วันหนึ่งวันเดียว อดแล้วอดเล่า ฉันแล้วฉันเล่า พลิกแพลงกันไปอย่างนั้น

จะฉันแต่ละที ๆ เรียกว่ารอดตาย มันจะไปไม่รอดถึงมาฉัน คือเวลาฉันแล้วการภาวนาไม่ค่อยดี ถ้าไม่ฉันอาหารเมื่อไรแล้วธาตุชั้นธัมมันอ่อน ๆ สติปัญญาการภาวนาดี ๆ เพราะฉะนั้นมันถึงได้ทะเลาะกัน ระหว่างจิตตภาวนากับเรื่องธาตุชั้นธัมมันคืออดอาหาร ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่ง แต่เสียทางธรรมะนี้เสียมาก เรื่องธาตุชั้นธัมมันเราจะหิวโหยขนาดไหนก็ตาม พอมาฉันแล้วมันมีกำลังขึ้นทันที แต่เรื่องกำลังของจิตนี้ไม่ได้มีขึ้นง่าย ๆ จึงต้องได้เอากันอย่างหนักอยู่อย่างนั้น เจริญนี้เจริญยาก แต่เสื่อมง่าย ธาตุชั้นธัมมันไม่มีอะไร พอฉันเสร็จแล้วดีดฝั่งเลย กำลังมันมีขึ้นได้ง่ายนิดเดียวทางธาตุทางชั้นธัมมัน เพราะฉะนั้นจึงหนักไปทางการอดเพื่อจิตใจ

นี่พระท่านก็ทำอย่างเดียวกัน เราผ่านมาแล้ว ถ้าหากว่ามันจะหนักไป ๆ บางทีเราก็เตือน คือหนักไปทางด้านธรรมะนั้นดีแต่ทางธาตุชั้นธัมมันจะเสีย นี่พระท่านก็ทำของท่านไปอย่างนั้น นี่ละการฝึกเพื่อความดี คือดีเป็นขั้น ๆ ๆ ดีสุดยอดการฝึกก็ต้องเด็ด เด็ดไปตาม ๆ กันเลย เพื่อความดีในประชาชนทั่ว ๆ ไป สำหรับเป็นชาวพุทธก็ควรจะมีการฝึกบ้าง แต่ไม่ได้หมายถึงแบบพระ เป็นแบบที่ลูกศิษย์มีครูมีขอบมีเขต การประพฤติปฏิบัติตัวเองอะไรไม่ดีก็ไม่ควรทำ ให้ระมัดระวัง อย่างนั้นเรียกว่าลูกศิษย์มีครูมีอาจารย์สอน ปล่อยเลยตามเลยนี้เสียได้หมด มนุษย์เราเสียได้ทั้งนั้นทีเดียวถ้าปล่อยเลยตามเลย ถ้ามีธรรมเข้าแทรกมีธรรมเข้าบังคับบัญชาแล้วดี ดีไปเป็นลำดับ

ธรรมนี้โลกไม่ค่อยมีนะ คำว่าธรรมนี้โลกไม่ค่อยมีกัน ถ้าเรื่องกิเลสแล้วเต็มโลกเลย เทียว เพราะฉะนั้นไฟมันถึงเผาไปได้ทั่วโลกดินแดน ไม่ว่าเรียนสูงเรียนต่ำเรียนขนาดไหนๆ มีแต่เรื่องของกิเลสเครื่องเสริมไฟๆ ที่เรียนธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมนี้มีน้อยมาก เรียนธรรมเอาไปเป็นเครื่องมือของกิเลส ขย่ำย่ำธรรมเข้าไปอีกนั่นมีเยอะ แต่เรียนธรรมเพื่อนำธรรมมาปฏิบัติตนเองแก้ไขกิเลสนี้มีน้อย และมีน้อยมากด้วย พวกกันจำเอานะ ให้พร

หลังจ้งหัน

เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลนาญแล้วก็วัดนาคำน้อย ไป ๒ แห่งเมื่อวาน ไปส่งของโรงพยาบาลนาญแล้วก็ไปส่งวัด พอดีรถคันหนึ่ง วันหนึ่งไปส่งทางหนึ่งๆ สงสารพวกคนไข้ ไปดูจนกระทั่งคร้วคนไข้ ให้เขาพาไปดูจริงๆ ไปดูคร้วคนไข้อะไรๆ แล้วก็ถามวันหนึ่งๆ จ่ายเท่าไรๆ จากนั้นก็นำมาปฏิบัติเรื่อย ๆ ไป

นี่ใครได้ทราบหรือที่นายกฯออกเมื่อคืนวันไหน (คืนวันที่ ๑๗ ค่ะ) ออกทางทีวี ไม่ใช่เธอ ได้ฟังทั่วประเทศไทยไหม (ทั่วครับ เขาออกทางช่อง ๙) นั่นละครคงได้ดูได้เห็นกันทั่วประเทศไทย ฟังว่าเข้าท่าเข้าทีดี นายกคนนี้พูดตรงไปตรงมา พูดยังงั้นทำได้ตามพูดๆ ตรงกันข้ามพวกนี้มีแต่ต้ม หลอกโลกนี้แหลม พวกที่ตามติดกันอยู่เหล่านี้ เป็นคู่แข่งๆ กันอยู่ เราก็เลยสลดสังเวช โห้ เรื่องกิเลสตัณหาไม่มองหน้าใครเลยนะ มีแต่จะเอาให้ได้ อย่างใจทำเดียวๆ ผิดถูกดีชั่วสูงต่ำไม่คำนึง เราถึงได้ทุเรศจริงๆ นายกนี้เท่าที่ผ่านมาแล้ว พูดอะไรๆ เป็นอันนั้น สำเร็จๆ ไม่ได้มาหลอกลวงโลกนะ พูดจริงพูดจัง

ที่ออกวันนั้นก็บอกว่ามีโครงการอย่างนั้นๆ ก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่โกหก ประชาชนเชื่อถือได้ตายใจได้ คือไม่หลอกลวงต้มตุ๋น พอพูดอย่างนี้เราก็ยังไม่ลืมนะ ปี ๒๕๕๐ เราลืมนะเมื่อไร ต้มคนทั้งประเทศไม่ใช่ธรรมดา รัฐบาลชุดก่อนนั้นบอกจะหาทองคำให้ได้ ๒๐๐ ตัน ว่าอย่างนั้นนะ ออกประกาศลั่นไปเลยเทียว จะให้ได้ทองคำถึง ๒๐๐ ตัน จะเอาที่ไหนๆ บ้าง ห้างร้านอะไรต่ออะไร ทองคำ ๒๐๐ ตันนะเราไม่ได้ลืมนะ ที่นี้พอฟังไปๆ ลืมเหลวไปๆ เราก็ตามตีเอาบ้างละซี เราอยากตีปากมันอีกด้วยซ้ำๆ ทำไมมาโกหกโลก รัฐบาลประชาชนเชื่อถือไม่ได้จะไปเชื่อถือใคร

รัฐบาลเป็นหัวใจของชาติ ว่าอะไรออกมาให้มีสัตย์มีจริง อย่างนายกทักษิณนี้เรายอมรับ พูดอะไรๆ เป็นความสัตย์ความจริงให้ประชาชนทั้งหลายเชื่อถือได้ ตายใจได้ แล้วลงใจได้ด้วย ทุกอย่างถึงไหนถึงกันคนเราถ้าลงใจแล้วนะ ถ้าไม่ลงยังงั้นก็ไม่ลง อย่างที่เขาว่านั้น จะหาทองคำให้ได้ ๒๐๐ ตัน โห้ มันพิลึกพิลั่นนะ ตอนนั้นเรากำลังเริ่มหาทองคำอยู่

เขาว่าตั้ง ๒๐๐ ตัน เรามันจะได้สักกี่ร้อยบาทก็ยังมีดี วังนั้นนะ เขาพูดเราก็ฟังชัดเจน ออกประกาศด้วยนะ โททกโลก เลย์ฝิงลิกชิตธรรม นี่หัวใจธรรมฟังมันฝิงลิกนะ เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะหาเรื่องราวใส่ใคร เราเอาเรื่องความจริงมาพูด ต้มคนทั้งประเทศ ว่าจะหาทองคำให้ได้ ๒๐๐ ตัน จนกระทั่งปานนี้ก็โลหนึ่งก็ไม่เคยเห็น ทั้งๆ ที่ทางนี้ว่าจะได้สักกี่ร้อยบาทนะเรา แล้วพาดไปตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่งเห็นไหมละ มันต่างกันอย่างนั้นนะ

เราไม่ได้บอกว่าจะให้ได้เท่านี้กิโลเท่านี้กิโล อันนั้นพูดเหมือนว่าเป็นตัวประกันออกมาเลยเทียว ให้ประชาชนทั้งหลายตายใจกันทั้งประเทศ แล้วไม่ได้สักกิโลเดียวเลย นี่มันโกหกอย่างนี้ พวกนี้พวกต้มพวกตุ๋น ไปไหนตั้งหน้าตั้งตาหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนทั่วไป เราพูดนี้เป็นเสียงธรรม เราพูดเป็นอรรถเป็นธรรม เราเป็นอาจารย์สอนคนนำธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนคน ไม่ได้ไปหาทุบหาตีเขาอย่างหาเหตุผลไม่ได้ ยูแหงก์อควนต้มตุ๋นทำนั้นทำนี้เราไม่มี ตั้งแต่คิดขึ้นในหัวใจเราเท่านั้น รู้สึกอะไรที่มันขัดปัดออกทันทีเลยในหัวใจนี้ ยังไม่ได้แสดงออกนะ เพียงคิดอะไรปู้รู้สึกมันขัดกับธรรม ปัดทันทีๆ เลย ไหนจะไปแสดงออกอย่างนั้น ไม่ได้วังกั้นเลยเรา

เราพูดตามความสัตย์ความจริง นี่ก็พูดตามความสัตย์ความจริง พวกนี้มีแต่หลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนเก่งมากทีเดียว ยกให้ว่าเก่ง ไหนการตุ๋นเขาว่าไ้ เอ้ออ่าน (เขาลงว่า เรื่องฆ่าเรื่องแกงแทงข้างหลังข้างแกง) เออ ข้าพเจ้านี้เก่ง พวกนี้เก่ง วังนั้นเถอะนะ พวกนี้พวกต้มตุ๋น พูดจริง ๆ เราเป็นเสียงธรรม คอขาดขาดไปเลย หลวงตานี้ไม่เคยที่จะไปกล้าไปกลัวกับสิ่งใดนอกจากธรรมเท่านั้น ออกอย่างผางๆ เลย เราโกทกโลกไม่เป็น ตั้งแต่รักษาศีลมานี้ไม่โกทก พูดยังไงเป็นอย่างนั้นเลย นี่มาโกทกต่อหน้าต่อตา แล้วตั้งขึ้นมาเป็นคณะมาโกทกเสียด้วยนะไม่ใช่ธรรมดา

เป็นรัฐบาลมาแล้วก็โกทกโลกเขาอีก แล้วตั้งขึ้นมานี้ก็เพื่อจะไปเป็นรัฐบาล นี้จะไปโกทกเขาอีกนะ กำลังเริ่มขึ้นมาจะโกทกเขาอีก คนหนึ่งทำจริงทำจัง เราตามผลมาโดยลำดับ นายคนปัจจุบันนี้เราตามผลมาเป็นลำดับ ได้ผลตามที่ว่า ทำตามนั้นๆ มาโดยลำดับ นี้ก็ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ หรือวันไหน นี้ก็มีโครงการไว้แล้ว เราก็เชื่อแล้วนะเพราะเราเคยเชื่อมาแล้ว ไม่ผิดเพี้ยนไปเลยว่าจะทำอย่างนั้นๆ ต่อไป เราก็แน่ใจว่าจะทำอย่างนั้นไม่โกทก อันนั้นมีแต่พวกโกทกทั้งนั้น ไปที่ไหนหลอกลวงๆ โททก ไม่เสียค่าเล่าเรียน อันนี้นายกเราก็ทำไปแล้วใช้ไหมละ มันว่าไปอย่างนั้นแหละ หาหลอกลวง พวกนี้มีแต่พวกหลอก หลอกจริง ๆ นะ ไม่ว่าเข้าแงไหนมุมใดมีแต่ยูแหงก์อควน มีแต่หลอกลวงต้มตุ๋นไปเรื่อย ๆ จะให้ประชาชนเขาเคารพนับถือได้อย่างไร พิจารณาซิ

ใครอยากคอขาด เอ้าหย่อนบัตรให้มันนะพวกนี้ คอเรานั้นแหละขาด คอชาติทั้งชาตินี้ขาด จากดาบอันคมกล้า ด้วยความตม้ตุนของมัน หลอกหลวงของมัน เอาคอขาดได้เลย จำทุกคนนะ ชาติเป็นของเราทุกคน ใครไม่รักชาติจะรักอะไร อะไรที่จะมาทำลายชาติก็ต้องพูดกันออกมาเพื่อการระมัดระวังรักษาสมบัติของตัวเองทั้งชาติเรา อย่างนั้นถึงถูก นี้พูดอย่างตรงไปตรงมา หลวงตาจนกระทั่งถึงวันตายจะพูดอย่างนี้ พูดอย่างอื่นไปไม่ได้ เราเอาธรรมเอาธรรมออกมาพูด เราไม่ได้ทำเรื่องหลอกหลวงตม้ตุนใคร เรื่องเหล่านี้เป็นมาแล้ว เราก็พูดตามที่มันเป็นมา เช่นอย่างหลอกหลวงมาโดยลำดับลำดับ เรา ก็บอกตามนี้ผิดไปไหน ผู้จริงก็จริง ก็บอกตามความจริงที่เราจำได้ ก็บอกตามความจริง ผู้หลอกหลวงจำได้ ยังไงก็มาตามความหลอกหลวง

พวกนี้มันจะตั้งหน้าตั้งตาหลอกโลกอีกนะ ชาติไทยของเราจะจมมาได้ก็ปีผ่านมาแล้วนี้ สด ๆ ร้อน ๆ เช็ดหรือไม่เช็ด ยังจะฟังเสียงอันนี้อยู่อีกหรือ พิจารณาให้ตึนะ นี้เสียงธรรมนะออก เราเป็นคนรักษาชาติบ้านเมือง สมบัติของชาติ เตือนพี่น้องทั้งหลายให้รักษาสมบัติของตัวเอง หรือจะไปทำอีลุ้ยจุยแจกเอาไฟเผาทั้งหรือ สมบัติของใครใครก็รักก็สงวน นี้สมบัติของชาติไทย ชาติไทยไม่รักสงวนใครจะรักสงวน ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษานะ สิ่งใดที่จะมาเป็นภัยต่อชาติต่อสมบัติของชาติให้พากันระวัง อย่าทำซุ่ย ๆ ทำอะไรสุกเอาเผากินนี้คอขาดนะจะว่าไม่บอก แบบทำซุ่ย ๆ แบบสุกเอาเผากินไม่คิดอ่านไตร่ตรอง

ต้องคิดซิ ไม่คิดไม่ได้ โห้ เสียหายมากทีเดียว เราสะเทือนใจมาตั้งแต่ร้องไ้ก้กจนกระทั่งปานนี้เราลืมเมื่อไร นี้ไม่ได้เหมือนใครนะ เรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้น ผังลึกมากทีเดียว ไม่เหลาะ ๆ แหละ ๆ ถ้าเชื่อเชื่อ ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อ ว้างั้นเลยเรา คอขาดก็ไม่เชื่อ ว้างั้นเลย จะเชื่อยังไงก็มันไม่ใช่ของจริง จะไปบอกว่าของจริงได้ยังไง ปลอมก็ต้องบอกว่าปลอมจริงต้องบอกว่าจริงซิ ให้พากันพิจารณาให้ดีทุกคน ๆ อย่าทำเห็นแก่หน้า ลูบหน้าปะจุมูก อย่างนั้นไม่ได้นะ ชาติไทยของเราเป็นชาติที่ใหญ่โตมาก เราอย่าไปเห็นแก่หน้าของคนนั้นคนนี้แล้วทำลายชาติทั้งชาติใช้ไม่ได้นะ เสียหายหมด ปนปีเดียว

(กราบเรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเด็ก ๆ ของไทย ตอนนี้เขาก็ให้เรียนถึง ม.๖ ฟรีอยู่แล้ว แล้วต่อไปจะเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ไม่ต้องเสียตังค์ รัฐบาลจะให้ทุน พอทำงานได้มีอาชีพแล้วค่อยมาใช้ทีหลัง) นั้นฟังซิ แล้วค่อยใช้ทีหลัง ๆ (วันที่ ๒ พฤศจิกายน เขาจะระดมมหาชนเข้าพรรคไทยรักไทย เพื่อเอาไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทั่วประเทศไทย วันนั้นพรรคมหาชนก็จะหาทุนเหมือนกัน เอาเข้าพรรค) เอาเข้าพรรคมหาชนแล้วเอาไปไหนที่นี่ เข้าพุงมหาชนว้างั้นเถอะ อ้าว ต้องพูด

อย่างนั้นซี อันนี้เรียโรมาแล้วจะออกไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็ก ๆ นักเรียนทั่วประเทศ นั้นทางรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนี้หาทุนเหมือนกัน พอได้มาแล้วจะเอาออกซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนเรียน มันผิดกันไหมละ อันนี้หาทุนเข้าสู่พวกของตัวเอง ก็คือฟุ้งของตัวเองนั้นแหละจะไปไหน มันเคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นจะให้พูดว่าอย่างอื่นพูดไม่ได้ เราไม่พูด นี่ออกมาแล้วก็เพื่อส่วนรวม ๆ ไม่ได้เข้ามาเพื่อตัวเอง ต่างกันอย่างนี้แหละ ฟุ้งฟุ้งนี่องทั้งหลาย

เรื่องฆ่าเรื่องแกงเรื่องแทงข้างหลังข้านี้แกง อย่างอื่นแกงหรือไม่แกงไม่รู้ละ ฟุ้งเอาซี อันไหนที่ควรจะให้แกงมันไม่ยอมแกง ถ้าอันไหนไม่ให้แกงมันแกง เข้าใจไหม การฆ่าการแกงแทงข้างหลังข้านี้แกง เชื่อถือไม่ได้ไว้วางใจไม่ได้ ไม่มีอะไรละวันนี้ ก็มีแต่จะให้พร พูดเท่านี้ก็พอละ เด็ด ๆ เผ็ด ๆ ร้อน ๆ สองสามประโยคก็พอ ฟุ้งให้ทั่วถึงทั่วทั้งประเทศนะ ถ้านายกคนนี้อาชาตขึ้นไม่ได้ไม่มีใคร เราว่างั้นเลย ในปัจจุบันนี้ ที่ผ่านมาแล้วนี้มีแต่ให้จมน ๆ คนนี้มาฟื้นขึ้นมากมาย เงินก็กำลังไหลเข้าสู่คลังหลวงของเรามากต่อมาก เวลานี้เฉพาะดอลลาร์ก็ ๔๓,๐๐๐ ล้านเหรียญดอลลาร์ เข้าแล้วนะ ที่ใช้หนี้ล่วงหน้าก็นานแล้ว นี่ละนายกคนนี้ฟุ้งเอาซินะ

อันหนึ่งจะจมน อันนี้ตั้งขึ้นมาได้ ๆ เดียวนี้กำลังติดต่อการซื้อการขายไปมาหาสู่ทั่วโลกเลย ไปติดต่อทางไหน ๆ ทางไหนเข้ามา ความประสับประสานซึ่งกันและกันก็ไหลเข้ามา เงินทองข้าวของก็ไหลเข้าไหลออกประสานกันมาอย่างนี้ นายกคนนี้รู้สึกว่าจะแปลกนายกทั้งหลายอยู่มาก เราพูดจริง ๆ นายกทั้งหลายไม่ได้กว้างขวางเหมือนนายกคนนี้ คนนี้รู้สึกว่าจะกว้างขวางมาก ขวนขวายหาสมบัติเข้าสู่คลังหลวง นอกจากนั้นยังเฉลียวเพื่อแผ่หาประชาชน คิดดูซี หาทุน ครั้นหามาได้แล้วจะเอาไปซื้อคอมพิวเตอร์มาให้เด็กเรียน ไม่ได้เอาเข้าฟุ้งของตัวเองนะ ต่างกันอยู่มากทีเดียว ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณานะ

นี่ภาษาธรรม เราไม่ได้เข้าข้างใครออกใคร เราพูดตามความสัตย์ความจริงเป็นอย่างนี้ไปตลอดภาษาธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดี เราเป็นลูกชาวพุทธ พระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลก พระสงฆ์สาวกไม่เคยโกหกโลก เราถือเป็น สรรณ คัจฉามิ เรื่อยมา ขอให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ อันเรื่องโกหกหลอกลวงตมตุนนี้มันเป็นเรื่องของใครไม่ได้ นอกจากเป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมืองกินตับกินปอดประชาชนเท่านั้น อย่าเอาเข้ามาเป็นข้อคิด ปิดดอกทันทีนะ เอาละที่นี้ให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz